

Số: 398/BC-VKS

Thanh Trị, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Của Viện trưởng VKSND huyện Thanh Trị**  
**tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Điều 10 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ tình hình, kết quả tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ở địa phương;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trị báo cáo trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về công tác kiểm sát năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2025 như sau:

**I. TÌNH HÌNH VI PHẠM VÀ TỘI PHẠM:**

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm sát cho thấy tình hình diễn biến tội phạm trên địa bàn huyện năm 2024 có tăng so với cùng kỳ 2023. Theo đó, trong năm, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 39 vụ/48 bị can (tăng 06 vụ/03 bị can so cùng kỳ). Trong số này, nhóm tội phạm về trật tự xã hội, xâm phạm sở hữu chiếm ưu thế với tỷ lệ 51%, đặc biệt các tội về xâm hại tình dục phát sinh trong năm 2024 đã tăng 03 vụ/05 bị can so với cùng kỳ.

Án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính thụ lý mới năm 2024 tăng hơn 90 vụ việc so cùng kỳ, trong đó án hôn nhân và dân sự có tỷ lệ bằng nhau là 47%, còn lại là án kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật. Trong năm không phát sinh án khiếu kiện hành chính.

**II. CÁC MẶT CÔNG TÁC KIỂM SÁT:**

**1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:**

- Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (gọi tắt là tin báo): Trong năm đã kiểm sát 108 tin báo, giảm 02 tin báo so cùng kỳ; giải quyết 100 tin, đạt 92%, tương đương cùng kỳ.

- Về công tác kiểm sát điều tra: Kiểm sát thụ lý 62 vụ/58 bị can, tăng 07 vụ/02 bị can so cùng kỳ; đã giải quyết 33 vụ/43 bị can, đạt 67%, giảm 13% so

cùng kỳ.

- **Về trách nhiệm của Viện kiểm sát:** Viện kiểm sát đã thụ lý 27 vụ/40 bị can, tăng 02 vụ/giảm 05 bị can so cùng kỳ; đã giải quyết truy tố 100%, tương đương cùng kỳ. Các trường hợp Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

- **Công tác kiểm sát xét xử hình sự:** Tòa án đã thụ lý 32 vụ/47 bị cáo, tăng 06 vụ/01 bị cáo so cùng kỳ; đã giải quyết 30 vụ/41 bị cáo, đạt 96%, tăng 16% so cùng kỳ.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương và công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị Quyết 49 của Bộ Chính trị, Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện và Tòa án huyện chọn 03 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử vừa thực hiện yêu cầu nghiệp vụ, vừa phục vụ yêu cầu chính trị của địa phương (đến nay đã điều tra, truy tố, xét xử 03/03 vụ án điểm, tương đương 100%). Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 06 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, 07 phiên tòa trực tuyến, 01 phiên tòa lưu động, tổ chức trình chiếu công khai chứng cứ tại 10 phiên tòa; Lãnh đạo phụ trách trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 04 vụ án; công tác kiểm sát án văn được thực hiện đúng quy định. Viện kiểm sát phối hợp với CQĐT Công an huyện kiểm tra sơ bộ công tác tiếp nhận nguồn tin về tội phạm đối với 05 đơn vị Công an cấp xã. Kiểm sát chặt chẽ, không để xảy ra việc bắt, giam giữ người trái pháp luật; tỷ lệ người bị bắt, tạm giữ xử lý hình sự luôn đảm bảo 100%.

Nhìn chung, trong năm các cơ quan hữu quan đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, qua kiểm sát phát hiện còn có một số vi phạm cần phải khắc phục, trên cơ sở đó Viện kiểm sát đã ban hành 02 kiến nghị trong lĩnh vực tin báo và 01 kiến nghị trong hoạt động điều tra đối với CQĐT Công an huyện (được chấp nhận 03/03); 01 kiến nghị khắc phục vi phạm đối với Tòa án trong hoạt động xét xử (được chấp nhận 01/01) và ban hành 01 kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với các tội phạm về ma túy (được chấp nhận 01/01).

#### - Công tác kiểm sát giam giữ:

Kiểm sát việc bắt, tạm giữ và phân loại xử lý 16 người, đã khởi tố chuyển tạm giam 16 người, tương đương 100%. Kiểm sát việc tạm giam 35 người, đã giải quyết: 18 người, tương đương 51%. Đối với công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát luôn quan tâm thực hiện kiểm sát một cách chặt chẽ, thận trọng, đặc biệt là về thời hạn, căn cứ bắt tạm giữ. Qua công tác đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam (được chấp nhận 01/01 kiến nghị); trực tiếp kiểm sát 04 cuộc/năm.

### 2. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật:

Đã kiểm sát việc giải quyết đối với 618 vụ việc, Tòa án đã giải quyết 513 vụ việc, đạt 83%, tăng 09% so cùng kỳ. Viện kiểm sát tham gia 229 phiên tòa,

phiên họp; kiểm sát 48 thông báo trả lại đơn khởi kiện (28 dân sự, 20 hôn nhân), 488 bản án-quyết định do Tòa án chuyển giao; ban hành 05 bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ.

Viện kiểm sát phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức thành công 08 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm và ban hành 01 Quy chế 01/QCPH-VKS-TA ngày 10/4/2024 giữa Viện kiểm sát và Tòa án huyện về việc phối hợp trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Trên cơ sở tổng hợp vi phạm, Viện kiểm sát ban hành 02 kiến nghị tổng hợp yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong giải quyết án dân sự-kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định pháp luật (được chấp nhận 02/02) và 01 kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện có biện pháp phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực dân sự và các việc khác theo quy định pháp luật. Ngoài ra, trong năm, Viện kiểm sát ban hành 02 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm đối với 01 bản án dân sự và 01 bản án kinh doanh thương mại.

### **3. Công tác kiểm sát thi hành án:**

+ **Thi hành án hình sự:** đã kiểm sát 23 bị án tù có thời hạn; 05 bị án tha tù trước thời hạn; 33 bị án treo. Kiểm sát việc xét giảm thời gian thử thách đối với 06 bị án treo; kiểm sát việc thực hiện đặc xá 01 phạm nhân. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự được quan tâm thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, đơn vị đã thực hiện trực tiếp kiểm sát 01 cuộc đối với Cơ quan Thi hành án hình sự, 07 cuộc đối với 07 Ủy ban nhân dân cấp xã có bị án treo, sau kiểm sát ban hành kết luận bằng văn bản.

+ **Thi hành án dân sự:** đã kiểm sát 1.795 việc/124.364.319.000 đồng, đã giải quyết: 875 việc/31.467.418.000 đồng, đạt 48%, tăng 07% so cùng kỳ. Quá trình kiểm sát, đã kiểm sát 1.433 quyết định về thi hành án; 22 cuộc cưỡng chế/48 việc, tiêu hủy vật chứng 07 cuộc/18 việc; ban hành 14 văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ, 01 yêu cầu phân loại việc; trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 84 việc; thực hiện 01 cuộc phúc tra, 01 cuộc trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự. Kết quả kiểm sát, ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp khắc phục vi phạm. Viện kiểm sát ban hành kế hoạch thực hiện đột phá với nội dung: *"Tăng cường công tác kiểm sát các việc thi hành án dân sự có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, trong đó chú trọng đến các việc có áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất"*; cùng với Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa án huyện ký kết 01 quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

+**Thi hành án hành chính:** không phát sinh.

### **4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:**

Trong năm đơn vị tổ chức tiếp 05 lượt công dân, đã hướng dẫn và giải thích đúng quy định. Đã tiếp nhận 18 đơn/18 việc, đã phân loại và xử lý 18 đơn/18 việc, đạt 100%, tương đương cùng kỳ. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 02 văn bản yêu cầu ra văn bản giải quyết khiếu nại (01 đối với Cơ quan điều tra Công an huyện, 01 đối với Chi cục Thi hành án dân sự).

Viện kiểm sát luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xem xét

giải quyết kịp thời các đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị tham gia tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện theo định kỳ mỗi tháng 02 lần, thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết khiếu tố.

### III. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH:

Quán triệt thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, với phương châm công tác: “*Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả*”; Kế hoạch số 1187/KH-VKS, ngày 11/12/2023 và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 22/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác làm cơ sở phấn đấu làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức, cán bộ. Đảm bảo thực hiện tốt các các chương trình, kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trên cơ sở Nghị quyết 755 ngày 27/3/2023 của UBTWQH15 yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96 ngày 27/11/2019. Thời gian qua, VKSND huyện Thạnh Trị đã tích cực xây dựng lồng ghép các nội dung trọng tâm vào chương trình, kế hoạch công tác năm. Trong đó, chú trọng xây dựng và đã thực hiện 03 nội dung đột phá trên các mặt công tác hình sự, dân sự, thi hành án; ban hành 02 quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan hữu quan. Thực hiện yêu cầu cải cách tư pháp, Viện kiểm sát đã phối hợp cùng các cơ quan tư pháp chọn 03 vụ án trọng điểm điều tra-truy tố-xét xử (đã xét xử xong 03/03 vụ), tổ chức 14 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm (06 hình sự, 08 dân sự), tổ chức 07 phiên tòa hình sự trực tuyến, 22 phiên tòa có trình chiếu công khai chứng cứ và 01 phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua, lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tập thể thống nhất cùng hoàn thành tốt những nhiệm vụ chung. Thực hiện gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, đơn vị và đánh giá cán bộ gắn với kiểm điểm trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xem xét đề bạt, quy hoạch cán bộ, bố trí vị trí công tác được lãnh đạo thực hiện trên cơ sở xem xét sở trường, năng lực; thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; triển khai kịp thời các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Ngành nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong suốt quá trình công tác, Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm triển khai thực hiện các đạo luật về tư pháp, các nghị quyết, thông tư hướng dẫn thi hành, nhất là những quy định mới về nhiệm vụ của Ngành. Tập trung tuyên truyền phổ

biên giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa xét xử các vụ án trọng điểm, phiên tòa rút kinh nghiệm, các hoạt động trợ giúp pháp lý ... Thực hiện Văn bản số 02/HĐPH ngày 06/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Viện kiểm sát đã thông qua việc phối hợp liên ngành xây dựng án điểm và đưa ra xét xử lưu động 01 vụ án trộm cắp tài sản dịp cận tết Nguyên đán - loại án xảy ra phổ biến trong thời điểm cận tết trên địa bàn.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, góp phần tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, thực hiện Công văn số 648/UBND-VP ngày 23/5/2024 của UBND huyện Thạnh Trị về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Viện kiểm sát nhân dân vận động công chức và người lao động thực hiện việc thu gom rác, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, hoa kiểng tại trụ sở cơ quan góp phần làm đẹp cảnh quan cơ quan, bảo vệ môi trường.

Quan tâm thực hiện tốt các hoạt động công tác xã hội.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

##### **1. Ưu điểm:**

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị đã tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Trong năm, ở cả 03 khâu công tác là hình sự, dân sự và thi hành án đơn vị đều xây dựng kế hoạch và thực hiện được nội dung đột phá trong công tác. Tất cả các chỉ tiêu về kiểm sát trực tiếp đều được hoàn thành, còn chỉ tiêu hoàn thành vượt so với kế hoạch. Trong lĩnh vực hình sự, Kiểm sát viên chủ động hơn trong việc phối hợp với các cơ quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt được kết quả tốt nhất, không để xảy ra chuyên đề. Trong lĩnh vực dân sự, chủ động kiểm sát chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các khiếu kiện Hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động ngày càng được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nói chung đã được đơn vị quan tâm thực hiện và thực hiện tốt.

##### **2. Những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân:**

**a). Hạn chế, thiếu sót:** Trong năm công tác, đơn vị đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nghiệp vụ, tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt nhưng tỷ lệ còn chưa cao. Đặc biệt, trong năm, đơn vị chưa ban hành được kháng nghị trong các lĩnh vực công tác hình sự, dân sự và các lĩnh vực khác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác nghiệp vụ vẫn còn nhiều hạn chế, cần phải cố gắng thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

**b). Nguyên nhân:**

Trang thiết bị phục vụ công tác của đơn vị hiện tại còn yếu, kém, chưa đáp ứng đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ.

**IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025:**

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Kế hoạch về nhiệm vụ công tác của ngành cũng như của đơn vị đề ra, trong năm 2025 đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát tin báo và án hình sự: Không để xảy ra án hình sự bị hủy, sửa có trách nhiệm của Kiểm sát viên.

Trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự nói chung: Tăng cường kiểm sát án văn, kịp thời phát hiện vi phạm và thực hiện tốt công tác kháng nghị.

Thực hiện ngày càng tốt hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác nghiệp vụ và khai thác có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm sát năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, xin báo cáo trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND huyện (để b/c);
- TT. Huyện uỷ;
- VPTH Viện tỉnh;
- Lưu: VT.

**VIỆN TRƯỞNG**

*(Handwritten signature)*  
**Lý Chân**